
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                              
 
 
 
 
                                                    
 
 
 
 
                         

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สพร.ชวนคุย... สพร.ชวนคุย... 
  ฉบับที่ 9  สัปดาห์ที่ 22 - 26 พ.ย.53 
                         โทร 23643 , 23632 ,23503 ช่อ 

เติ้ล 
สพร.สพร.  

IIMM....RRMM....HHRR....CCEEOO……..  

จัดท าโดย  ทีมงาน สพร.รพ.ค่ายสุรนารี จัดท าโดย  ทีมงาน สพร.รพ.ค่ายสุรนารี 
พ.ต.หญิง นภาเพ็ญ  โทร 23503  พ.ต.หญิง ช่อทิพย์  โทร 23632  ร.ท.หญิง พรหมหทัย  โทร 23632 
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        สวัสดีค่ะ ชาว รพ.ค่ายสุรนารีทุกท่าน  สพร.ชวนคุยฉบับนี้เป็น ฉบับที่ 9 แล้วค่ะ  สัปดาห์นี้ชาวรพ.ค่ายฯ 
ยังคึกคักมีชีวิตชีวาและมีสีสันมากขึ้นไปอีกกับกิจกรรม OD & ESB  รุ่นที่ 4 และ รุ่นที่ 5 ที่ไร่ภูศิริ  อ.วังน้้าเขียว    
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล น้าทีมโดยพี่ต๋อม  (ประธาน) และ พี่จ๊ิบ  (เลขาฯ)  ยังได้ปาดเหงื่อช่วงหน้าหนาวน้ีอีก
หลายวันเลยค่ะ  ส้าหรับภาพกิจกรรมต่างๆ หากสนใจเข้าชม สามารถเข้าไปชม ได้ใน   
ระบบ  Internet  , Intranet   ของ  รพ.  และขณะนี้ทางแผนกประชาสัมพันธ์  ได้เปิด   
Facebook   รพ.ค่ายสุรนารี เพื่อประชาสัมพันธ์ส่ือสารข่าวสารต่างๆ ก็เป็นอีกช่องทาง 
หน่ึงที่ท้าให้เข้าถึงข้อมูล  และความเคลื่อนไหวต่างๆ  ได้ง่ายและทั่วถึง  หนุ่มสาว 
ที่ชอบเล่น  Facebook   add   เข้าไปดูนะคะ  ภาพบรรยากาศงานราตรีหลุดโลก   
ยังกะประกวด Singing Contest  Season  ภาคพิสดารยังไงอย่างนั้นเลยค่ะ   

        •  คณะกรรมการ IC หารือกัน  เลขาฯ (พี่อรสา) เล่าว่าเขาคุยกันเรื่อง SPA I I  
(คืออะไรหว่า)  และเตรียมวิเคราะห์เป็น Control Chart พร้อมรับ Reaccredit  ทุกเมื่อ  
และคุยเพิ่มอีกว่าโอกาสพัฒนาของปี 54 มี 6 โครงการ  อะไรบ้างคอยฟังข่าวนะคะ  
และเรื่องส้าคัญคือผลการประเมิน IC Round พบว่ายังคงไม่ได้ตามเกณฑ์  ต้องขอ
ความร่วมมือหน่วยงานช่วยกันพัฒนาร่วมกัน  เน้นเรื่องโรงพักขยะควรเปิดใช้ด้วย  
 

       •  คณะกรรมการ CLT Med  เลขาฯ (คุณหมอเปรม) และ ผู้ช่วยเลขา ฯ (พี่เป็ด ) 
เล่ามาค่ะว่า  ประเด็นส้าคัญที่หารือกันคือ ทบทวน  “Fast  Tract  MI”  และเริ่ม
ด้าเนินการ  “Fast  Tract  Stroke”  และฝากประชาสัมพันธ์  “โครงการอยู่กับ
เบาหวานอย่างไรให้เป็นสุข ” ปีที่ 2 ซ่ึงมีก้าหนดจัดกิจกรรมทุกเดือนครั้งต่อไปวัน
พฤหัสที่ 23  ธ.ค. ขอความร่วมมือ หน.หอผู้ป่วยทุกหอผู้ป่วย  หากมีผู้ป่วยในช่วง
นั้น  ส่งผู้ป่วยและญาติเข้าร่วมกิจกรรมด้วยนะคะ  จะได้รับอานิสงค์อย่างใหญ่หลวง 
คือไม่เป็นเบาหวานตามผู้ป่วยจ้ะ... 
             •  คณะกรรมการสารสนเทศ  หารือกัน  ประธาน คุณหมอกานต์เล่ามาว่า มีประเด็นส้าคัญ 3  เรื่องที่พูดคุยคือ  

ทบทวนวิธีการเก็บข้อมูล อัตราชิ้นเน้ือ Appendicitis positive  ในผู้ป่วยในให้ตรงกัน   อีกประเด็นคือหารือการใช้ 
โปรแกรม Abstract  ใหม่ เพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลวันนอน ผู้ป่วยในได้อย่างถูกต้อง และสุดท้ายก็ประเด็นการใช้
โปรแกรม Abstract เพื่อให้สามารถแจกแจงประเภทผู้ป่วยในแยกตามสาขาได้ค่ะ   

•  หัวหน้าพาท า ...ทีมงานแผนกธุรการก้าลังพล  ก้าลังขมีขมันดูเข้มแข็ง  หลังจากมีว่าที่ 
หน.แผนกธุรการก้าลังพลคนใหม่  พาท้าคุณภาพ  ทบทวนกิจกรรมที่เป็นโอกาสพัฒนา  ใคร
เสนอแนะมาได้เลยนะคะ  หัวหน้านอม  พร้อมรับฟัง...หัวหน้านอม  บอกว่า “ผมมีคติเตือนใจ 
คือท้าวันน้ีให้ดีกว่าเมื่อวาน...”  ฮั่นแน่  ฟังแล้วชื่นใจจัง  
 

                ส่งท้ายด้วย   กิจกรรมคยุกันภาษาคณุภาพ  เดือนละครัง้...หลังจากที่ ทีมงาน สพร.ได้เข้าร่วมประชุมเรื่อง   
“การใช้เครื่องมือใหม่ๆ เพื่อพัฒนางาน”  จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติมาเมื่อ วันที่ 3-4 พ.ย. รู้สึกถึงคุณประโยชน์ 
ที่อยากจะแบ่งปันให้พี่ๆน้อง  จึงขอเชิญ หน.หน่วยงานหรือ   Key man เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกัน   ในวันศุกร์ที่ 
26 พ.ย.  ส่งรายชื่อล่วงหน้าได้ที่ สพร.นะคะ  ....... 
 

       .....คงไม่ลืมเทศกาลของไทยกันนะคะ   เป็นอย่างไรคะ  
บรรยากาศลอยกระทง  มีใครได้ต้าแหน่งนางนพมาศมาบ้าง 
สวยไม่ถึง  ไม่เข้าข่าย  ไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจค่ะ  มาคุยกับ 
สพร.ชวนคุยดีกว่า... 
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ความรู้คู่คนคุณภาพ 

......ขอบอกเล่าแบบไม่เป็นทางการกับการปฏิบัติในการเตรียมรับการ  Reaccredit  ว่าต้องท าอะไรบ้าง ......  
1. เตรียม  Hospital Profile  (สพร. เตรียมอยู่ค่ะ) 
2. เตรียมโครงสร้างการบริหาร  โครงสร้างคุณภาพและรายชื่อหน่วยงานทั้งหมด (สพร. เตรียมอยู่ค่ะ) 
3. รายงานผลความก้าวหน้าในการพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะของผู้เยี่ยมส้ารวจ  

(ตรงนี้ต้องขอให้ นขต. / CLT / คณะกรรมการ แต่ละส่วนช่วยเตรียมการของส่วนตนเองเลยค่ะ) 
4. แผนพัฒนาในช่วง 1- 2 ปีที่ผ่านมา  ที่พัฒนาเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและนโยบาย ของ รพ. 

(ตรงนี้ก็ต้องขอให้ นขต. / CLT / คณะกรรมการ แต่ละส่วนทบทวนของส่วนตนเองเลยค่ะ) 
5. รวบรวม CQI   Story  ทั้งหมดใน รพ. จัดท้าเป็นหมวดหมู่ที่สืบค้นได้ง่าย (ตรงนี้ สพร.จัดการค่ะ) 
6. แบบประเมินตนเอง ( SA 2011)  ตรงนี้เกี่ยวข้องทุกส่วนเลยค่ะ  ควรจะว่ากันไปก่อนตาม SPA  และรอโอกาส

อาจารย์ผ่องพรรณมาแนะน้าเพิ่มเติมก็จะดีมากค่ะ  
7. Clinical  Tracer Highlight  (ตรงนี้ชัดเจนค่ะว่า CLT ต้องโชว์  หนักหน่อยนะคะ) 

      8.   Service Profile  (นขต. / CLT / คณะกรรมการ) 

      ถึงตรงนี้แล้ว  คิดอะไรไม่ออกบอก สพร.นะคะ.....ช่วงนี้มีปัญหาปวดหัวกวนใจ...  ไม่รู้จะเขียน Service Profile  
อย่างไร  ไม่รู้จะสรุปแผนอย่างไร  หรือใช้สถิติไม่เก่ง...เชิญปรึกษาที่  สพร.ได้ตลอดเวลา  ถ้าจะไม่ไห้พลาด  โทรนัดไว้
ก่อนก็ดีนะคะ.....  
 

...สพร. รับปรึกษาปัญหากวนใจ (แต่ไม่รับปัญหาหัวใจกับเรื่องเงินค่ะ)  แต่ออกตัวนิดนะคะ  สพร.ไม่ได้รู้ทุกเรื่อง
แต่พร้อมจะเรียนรู้ทุกเรื่องร่วมกับทุกท่านค่ะ  และขอบคุณทุกเรื่องที่ช่วยแนะน้ามาด้วยค่ะ.... 

ซุบซิบคนคุณภาพท าอะไรกัน 
สัปดาห์นี้มาฟังกันอีกค่ะ  ว่าทีมงานคุณภาพเราหารือกันอย่างเข้มข้นมีอะไรกันบ้าง.....   
      •  เร่ิมต้นสัปดาห์ด้วย คณะกรรมการบริหาร รพ.  ได้ทบทวนแล้วว่า  ช่วงเดือนที่ผ่านมาชาว รพ.ค่ายสุรนารี   ได้พบ
เหตุการณ์ส้าคัญหลายๆเหตุการณ์  และค่อนข้างเหน่ือย   ท่านผู้อ้านวยการได้พาทีมไปท้า OD/ESB  ที่วังน้้าเขียว 10 รุ่น เพื่อ
เสริมสร้างทั้งความรักองค์กร  พฤติกรรมบริการที่เป็นเลิศและสร้างความสามัคคี   จึงอยากให้ เราได้พักสักหน่อย   เพื่อเตรียม
ฉลองวันสถาปนา โดยเลื่อนกิจกรรมการเล่นกีฬาสี และกิจกรรม Singing Contest ออกไปก่อน 
แต่เปลี่ยนเป็นจัดกิจกรรม 5 ส  เพื่อสร้างสรรค์ส่ิงดีๆ และมีคุณค่าอีกมุมมองเช่นกันค่ะ 
และรออีกสักเล็กน้อยนะคะ   ส้าหรับค้าสั่งการปรับรายชื่อคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพต่างๆ   
เพื่อให้เป็นการกระชับ  และไม่เกิดความซ้้าซ้อน   สพร. จะรีบแจ้งทราบทันท ี
หลังจากการ  proof   อีกครั้งในคณะกรรมการบริหาร รพ. 
 

                 • ตามมาวันพุธเข้มข้นยิ่งนักกับการหารือของคณะกรรมการความเสี่ยง  ท่านประธาน (คุณหมอนิชาภา) ขยัน
ขันแข็งมาก  แจ้งคณะกรรมการเตรียมทบทวนเกณฑ์ประเมินจาก สรพ.เพื่อเตรียมรับ Reaccredit ที่ใกล้เข้ามาทุกที   
แม้จะมีการเปลี่ยนไม้กันจากเลขานุการ  คุณหมอชลธิชามาเป็นคุณหมอฐิติชัย  
 และได้มีการทบทวนแผนการด้าเนินงานของปีงบประมาณ 53 เพื่อเตรียมการ

วางแผนของ  ปี 54 …ยังฝากกระทุ้งมาว่าเมื่อไหร่จะเริ่มจัดท้าแผนปฏิบัติราชการ 
ปี 54 สักที...สพร. รับทราบค่ะ   แต่ต้องรอแผนปฏิบัติราชการ 2554  ของกองทัพ
ภาคที่ 2  เพื่อวางแผนให้สอดคล้องกับหน่วยเหนือ  ได้มาแล้วจะรีบหาวันฤกษ์งาม
ยามดีทันทีค่ะ 

  •  จากกรรมการความเส่ียงต่ออีกนิดค่ะ  ต่อไปน้องปุ้ย (หนุ่มน้อยเดิน Voice   
ของ สพร. ) ไม่ต้องหนักใจเรื่องที่ พี่ๆหัวหน้าตึกเห็นหน้าปุ้ยทีไร  ก็มีแต่ใบ Voice มาให้  
ทีค้าชมล่ะก็เอาไปให้   ผอ.กอง...เพราะ ต่อไปนี้ ไม่ว่าค้าติ   ค้าชม  เราจะน้าไปให้ผอ.กอง  
หรือหน.กองทุกใบ  เพื่อแก้ปัญหาความสับสน   จะติจะชมกัน  ก็จะได้รับทราบกันมา
ตามล้าดับขั้น  เรียกว่าได้ชื่นมื่นและอกตรมกันถ้วนหน้า... 
 

• Voice ล่าสุดขอแจ้งบุคลากร  รพ.ค่ายสุรนารีทุกท่านทราบ...ช่วยกันระวังสุนัขด้วยนะค ะ
เนื่องจากได้มีผู้ร้องเรียนมาว่าโดนสุนัขกัด   ขณะที่มารับบริการที่ รพ.เรา ...หัวหน้าอุดม   ผสวป. 
เลยได้มาดูแลความเรียบร้อยด่วน  

บรรยากาศการเรียนรู้ที่ สพร. 
กองอายุรกรรม  ส่งเจ้าหน้าที่มาเรียนรู้เรื่องการใช้ SPSS 


